

**รายงานผลการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางหลวงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖
ทางเชื่อมระหว่าง นครราชสีมา - บุรีรัมย์ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์**

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระทอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาการจราจร ในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระทอง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ทางเชื่อมระหว่าง นครราชสีมา - บุรีรัมย์
ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่เสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระทอง ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบด้วย ทางหลวงชนบท
บุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลสระทอง ประชาชน
ในตำบลสระทองและประชาชนที่มีพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ตำบลสระทอง ประสบปัญหาการจราจร เป็นเวลานานกว่า ๑ เดือน เส้นทางการสัญจร
ประมาณ ๒ กิโลเมตร น้ำท่วมขังทำให้การสัญจรผ่านเส้นทางนี้ไปมาลำบาก ทำให้พื้นที่ตำบลสระทองหลาย
หมู่บ้านต้องเป็นเกาะ หากมีการยกถนนให้มีความสูงขึ้น ถ้าต่อไปน้ำท่วมประชาชนในพื้นที่ตำบลสระทอง
ก็สามารถสัญจรผ่านได้ เมื่อมีการยกถนนให้สูงขึ้นก็จำเป็นต้องมีการขยายความกว้างของถนน เพื่อความ
ปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
จึงขอความคิดเห็นจากประชาชนที่มีพื้นที่บริเวณเส้นทางนี้ หากประชาชนในพื้นที่ยินยอมให้มีการยกถนน
สูง และขยายไหล่ทาง ก็จะดำเนินการจัดทำโครงการเสนอของบประมาณในการฟื้นฟู ซึ่งกรมทางหลวงก็จะ
อนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมเห็นด้วย ๑๐๐ เสียง ให้ดำเนินโครงการ
เสนอขอรับงบประมาณในการปรับปรุงการจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๖ ทางเชื่อมระหว่าง
นครราชสีมา - บุรีรัมย์ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการยกระดับถนนให้สูงขึ้น และ
ขยายผิวจราจรข้างละ ๒.๕ เมตร และแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ ได้นำมติที่ประชุมไปจัดทำโครงการ
เสนอขอรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไป

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กิจกรรมระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง



/รายงานผลประชาคม....